



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ที่ กบข.น. ๘๐๔๑/๓๕๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการเช่าระบบ Contact Center

เรียน ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร

ตามที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเช่าระบบ Contact Center นั้น

เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e - GP) และใน Website ของหน่วยงาน โดยแผนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องระบุวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย สำหรับการจัดจ้างบริการระบบ Contact Center ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม (ก่อนการปรับโครงสร้าง) ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๑ ไว้เพียงปีเดียว (๕ ล้านบาท) แต่การจัดจ้างฯ จะต้องทำสัญญาผูกพันเป็นระยะเวลา ๕ ปี (วงเงิน ๒๕ ล้านบาท) ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณการจัดจ้างบริการระบบ Contact Center สอดคล้องกับระยะเวลาในการจ้าง ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรมซึ่งเป็นเจ้าของงาน และฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ประชุมหารือและได้นำงบบัญชีที่ต้องใช้ในปีที่ ๒-๕ เสนอคณะกรรมการ กบข. เพื่อทราบ โดยคณะกรรมการ กบข. รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวปุนยปนุช คงพิกุล)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

อนุมัติ

(นางรัตนากร อารณัฒพัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบริหารสำนักงาน

(นายวรุตม์ ชจรเวทิน)

ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

(นายวรุฒม์ ขจรเวคิน)

ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	เช่าระบบ Contact Center	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๑	จ้างบริการระบบ Contact Center	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑